



ประกาศกรมเจ้าท่า
ที่ 240 /๒๕๖๓

เรื่อง ประกาศหัวข้อในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
(สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๑)

ตามประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๙๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๑) โดยกำหนดประกาศหัวข้อในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ในการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๑) ภายในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ได้กำหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ เพื่อใช้ทดสอบพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๑) เรียบร้อยแล้ว ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศหัวข้อในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๑) ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวิทยา ยาม่วง)
อธิบดีกรมเจ้าท่า

หัวข้อในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ในการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๑)

ตำแหน่ง	หัวข้อวิชาที่สอบ	หมายเหตุ
<p>นายท้ายเรือกลลำน้ำ</p>	<p>ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. สัญลักษณ์และเครื่องหมายช่วยการเดินเรือ ๒. อุปกรณ์ช่วยการเดินเรือและการดูแลรักษา ๓. กฎการเดินเรือสากล ๔. ความรู้เกี่ยวกับเรือและความปลอดภัย ๕. การนำเรือ ๖. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพนักงานราชการ ๕. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ๖. ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๓ ๗. ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 	<p>ประกาศ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓</p>
	<p>สอบภาคปฏิบัติ (คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน)</p> <p>-สอบปฏิบัติถือท้ายเรือ</p>	
	<p>ประเมินสมรรถนะบุคคล โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้ (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน)</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ความมีมนุษยสัมพันธ์, การทำงานเป็นทีม ๒. การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ, ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๓. ความสามารถในการสื่อสาร, ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 	